

## อธิการมทส.เปิดแนวทางสู่เวทีสากล เป็นเลิศทุกพันธกิจ-เน้นบัณฑิตทำงานได้จริง

ศ.ดร.ประสาธ สืบคำ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี เปิดเผยว่า มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี (มทส.) ได้ดำเนินการประกันคุณภาพการศึกษามาอย่างต่อเนื่อง ตั้งแต่ปีการศึกษา 2541 และในปีการศึกษา 2556 ได้รับการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับสถาบัน โดยผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกและภายในมหาวิทยาลัยตามเกณฑ์ของสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) ได้รับผลการประเมินการประกันคุณภาพการศึกษาระดับดีมาก ได้คะแนน 4.87 จากคะแนนเต็ม 5 คะแนน คิดเป็นร้อยละ 97.40 จัดอยู่ในกลุ่มเดียวกับมหาวิทยาลัยชั้นนำของประเทศที่มีผลการประเมินคะแนนเฉลี่ยเกิน 4.80 ได้แก่ มหาวิทยาลัยมหิดล จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และสถาบันพัฒนาบริหารศาสตร์ และหากนับย้อนหลังกลับไป 5 ปีการศึกษา จะพบว่าระดับคุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลัย อยู่ในระดับดีมากมาโดยตลอด มีร้อยละของคะแนนเฉลี่ยที่มีแนวโน้มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยการประเมินรอบสาม พ.ศ.2554-2558 ได้คะแนน 4.74 จากคะแนนเต็ม 5 คะแนน จึงถือได้ว่าผลการประเมินและรับรองคุณภาพการศึกษาโดยรวมของมหาวิทยาลัย อยู่ในระดับดีมากมาโดยตลอดในระยะหลายปีที่ผ่านมา

อธิการบดี มทส.กล่าวว่า สิ่งที่ทำทลายมหาวิทยาลัยในอนาคตคือการ

มุ่งสู่ความเป็นมหาวิทยาลัยที่เป็นเลิศในทุกพันธกิจ และเป็นมหาวิทยาลัยมาตรฐานสากล หรือเวลด์ คลาส ยูนิเวอร์ซิตี และปรับระบบการประเมินเพื่อผลักดันมหาวิทยาลัยเข้าสู่เป้าหมายใหม่ให้เร็วที่สุด รวมถึงการพัฒนากระบวนการติดตาม ตรวจสอบ และการประเมินผลงานที่ดี มีธรรมาภิบาล และอัตตภาบาลที่พัฒนากระบวนการดำเนินงานของมหาวิทยาลัยให้เกิดผลผลิตและผลลัพธ์ที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงยิ่งขึ้น

“มทส.จึงเป็นมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐแห่งแรกของประเทศไทย เป็นมหาวิทยาลัยเฉพาะทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และเป็นมหาวิทยาลัยวิจัยแห่งชาติ ที่มุ่งประสิทธิภาพในการบริหารจัดการศึกษาของมหาวิทยาลัย ทั้งด้านบุคลากร การเรียนการสอน อุปกรณ์เครื่องมือวิจัยทางวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีที่ทันสมัย การพัฒนาคุณภาพหลักสูตรให้ทันสมัยและเป็นไปตามกรอบมาตรฐานของการประกันคุณภาพการศึกษา และกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ ตามเกณฑ์ของ สกอ. รวมถึงมุ่งเน้นให้บัณฑิตที่จบไปสามารถทำงานได้จริงและเป็นที่ต้องการของตลาดแรงงาน ทำให้มหาวิทยาลัยมีความโดดเด่นเป็นที่ยอมรับ และเป็นสถาบันการศึกษาคุณภาพที่ได้มาตรฐานในอันดับแนวหน้าของประเทศ” อธิการบดี มทส. กล่าว